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ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 
 

 
 

 นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก ์ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ 
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมน้้าชี  ปัญหาคุณภาพน้้าประปา  ปัญหาการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ปัญหาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้้าจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหา
การพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยว  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin)  ปัญหาความล่าช้าในการ
พัฒนาอ่างเก็บน้้า  ปัญหาการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์  มาตรการป้องกันไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ของสภาผู้แทนราษฎร  ปัญหาสะพานใช้สัญจรในหมู่บ้านในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ปัญหาหัวดับเพลิงไม่เพียงพอ  ปัญหาน้้าไม่เพียงพอเพ่ืออุปโภคและบริโภคและเพ่ือการเกษตร  ปัญหาการควบคุม 
คุณภาพของพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาการจัดการในเรือนจ้า  ปัญหาไฟฟ้า  ปัญหาการดูแลประชาชนชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน  ปัญหาราคาพลังงาน  ปัญหาราคาผลผลิต 
ทางการเกษตรตกต่้า  ปัญหาอัตราดอกเบี้ยสูง  ปัญหาน้้าท่วม  ปัญหาการก่อสร้างถนนทางหลวง  ปัญหาในการ 
จัดจ้างพนักงานอ้านวยความเป็นธรรมในศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)  ปัญหาไฟไหม้ใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ  ปัญหาไฟไหม้วัดที่จังหวัดนครราชสีมา  ปัญหาถนนช้ารุด  ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น  
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด้าเนินการประชุม 
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒) เพ่ือขอ
เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอน้าญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของโรคโควิด – ๑๙ ระลอกที่ ๓ ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ขึ้นมาพิจารณาต่อจาก
ระเบียบวาระท่ี ๒.๖ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้นได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
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 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาเหตุการณ์โรงงานพลาสติกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการระเบิด  

 นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
 ประเด็นค าถาม คือ จากเหตุการณ์โรงงานพลาสติกในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการระเบิด จึงขอ
เรียนถามว่า กระทรวงมหาดไทยมีแผนในการปฏิบัติเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยอย่างไร ขอให้สรุปเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ รัฐบาลมีแนวทางในการเยียวยาประชาชนอย่างไร  

 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ภายในบริษัท หมิงตี้  
เคมีคอล จ้ากัด ซอยกิ่งแก้ว ๒๑ หมู่ ๑๕ ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงงาน
ของชาวจีนไต้หวัน ตั้งโรงงานเมื่อปี ๒๕๓๒ สารเคมีรั่วไหลส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้ สารเคมีส่วนใหญ่เป็น  
สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) และสารเคมีที่ใช้ประกอบในการผลิตอีกหลายชนิด ส่งผลให้มี
ผู้บาดเจ็บ ๔๔ ราย เสียชีวิต ๑ ราย รวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนอีกจ้านวนมาก กระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตาม 
และประสานงานสนับสนุนกับจังหวัดสมุทรปราการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ฯ มีแผนป้องกันสาธารณภัยแห่งชาติบริหารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมูลนิธิต่าง ๆ เข้ามา
ช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีบุคลากร ๑,๐๐๐ คน มีเครื่องจักรกล ๒๐๐ เครื่อง ส้าหรับการเยียวยานั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และ
พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดทุ่งครุ และจังหวัดสมุทรปราการได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง 
ค่าจัดการศพ รายละไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท กรณีหัวหน้าครอบครัวจ่ายเพ่ิมอีก ๒๙,๗๐๐ บาท ค่าซ่อมแซม
บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหลังคาละ ๔๙,๕๐๐ บาท กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังได้รับค่าครองชีพครอบครัวละ 
๓,๐๐๐ บาท ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัส รายละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ผู้พิการจากอุบัติเหตุนี้ รายละ ๑๓,๓๐๐ บาท 
เครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน ๑๑,๔๐๐ บาท เป็นต้น ส้านักนายกรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสรักษา ๒๐ วัน รายละ ๓๐,๐๐๐ กรณบีาดเจ็บรักษาน้อยกว่า ๒๐ วัน 
รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท และบริษัทท้าประกันภัยบุคคลภายนอก ๒๐ ล้านบาท กรณีการเยียวยาเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 
ได้เยียวยาไปแล้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท ประมาณความเสียหายทั้งหมดเบื้องต้นประมาณ ๒๐๙,๒๐๗,๗๐๐ บาท 
และอยู่ระหว่างการส้ารวจอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับเครื่องแบบเจ้าหน้าที่จะน้าไปประสานพิจารณาเพ่ือหาแนวทาง
ให้ได้มาตรฐานสากล และให้ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 

  



๓ 
 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง เหตุการณ์เพลิงไหม้ในซอยกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ  

 นายวุฒินันท์  บุญชู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม 

 ประเด็นค าถาม คือ จากกรณีเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการประกาศ 

อพยพประชาชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร แต่ประชาชนไม่ทราบว่าตนอยู่ในรัศมีที่ต้องอพยพ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล

ขาดระบบในการวางแผนที่ดีในการแจ้งเตือนผู้อพยพในยามวิกฤต สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและ

ทรัพย์สิน จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะเยียวยาอย่างไร และจัดการอย่างไรในเรื่องของสารตกค้าง จะมีการ

ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างไร รัฐบาลมีแผนในการปรับปรุง

อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้มาตรฐานอย่างไร 

 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 

 ประเด็นค าตอบ คือ เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ส้านักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และบริษัทได้ท้าประกันภัยไว้ แต่ความเสียหายมีส่วนต่างมาก

และจะน้าไปสู่ขั้นตอนการเจรจา ซึ่งส้านักงานอัยการสูงสุดได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรักษาสิทธิ์ของประชาชน รัฐบาลจะ

ดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการตรวจสอบด้านมลพิษในพ้ืนที่โดยรอบ ๘ กม. มีค่าของสาร 

สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) อยู่ในช่วง 0.42 – 0.83 ppm ยังไม่เกินมาตรฐานที่ก้าหนด ค่าเฉลี่ย

ทั้งหมดอยู่ในช่วง 3.1 – 17.4 ppm ไม่เกินมาตรฐานที่ก้าหนด มลพิษในน้้า พบสารสไตรีนโมโนเมอร์ 

(Styrene Monomer) จากการดับเพลิง แต่ไม่พบการปนเปื้อนในน้้า คลองปากน้้า และคลองประเวศบุรีรมย์ 

ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ควรงดใช้น้้าคลองเพ่ืออุปโภคบริโภคในช่วงนี้เป็นการชั่วคราว 

อย่างไรก็ตาม ในโรงงานดังกล่าวยังมีถังสารเคมีขนาดใหญ่ที่มีสารสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer)  

ที่ยังตกค้างอยู่ ได้มีการควบคุมอุณหภูมิไว้ และได้กันพ้ืนที่ในรัศมี ๑ กิโลเมตร และสามารถควบคุมไว้ได้ 

ทั้งหมดแล้ว กรณีการเยียวยาด้านสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน ได้มีการ

เก็บตัวอย่างในแม่น้้าทุกคลอง และคุณภาพของอากาศทุกจุดเสี่ยง และการน้าสารไปก้าจัดจะด้าเนินการด้วย

ความรอบคอบ เรื่องคุณภาพมาตรฐานของเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จะน้าไปประสานเพ่ือหาทางแก้ไข

ต่อไป   

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพ่ือไทย 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เนื่องจากรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ

กระทู้ถามนี้ ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 

  
  
  



๔ 
 

 กระทู้ถามท่ัวไป 

 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น 

 นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  

ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ 

ในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร และมีมาตรการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือไม่อย่างไร   

 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 

 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลเล็งเห็นความส้าคัญในการยกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ 

คณะรัฐมนตรีขยายโอกาสการศึกษาภาคบังคับจากประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือลดความ

เลื่อมล้้าและสร้างโอกาสในการศึกษา ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ มีจ้านวน ๗,๐๐๐ แห่ง 

เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีการศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓ แสดงให้เห็นว่ามีการเรียนต่อในมัธยมปลาย

อยู่ในสัดส่วนของการศึกษาต่อเนื่อง ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปจ้านวนนักเรียนลดลง โครงสร้างเปลี่ยน  

การบริหารจัดการในระยะสั้น มีนโยบายให้พื้นที่ใกล้เคียงให้นักเรียนมาเรียนรวมกัน เพ่ือให้ใช้งบประมาณและ

ทรัพยากรร่วมกัน และเพ่ือควบคุมคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสให้

เป็นโรงเรียนน้าร่อง (Stand alone) และการจัดการร่วมกับเอกชน connext ED เพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เนื่องจากมีความเป็นอิสระมากขึ้น การบริหารในระยะยาวมีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนที่มีความพร้อม 

ในการสร้างอาชีพ โรงเรียนอาชีวะ ให้มีการศึกษาร่วมกันกับสถาบันแรงงานและมหาวิทยาลัยท้องถิ่น พร้อมกันนั้น  

ได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย การส่งเสริมให้มีการศึกษาสูงขึ้นนั้น นอกจาก

การศึกษาภาคบังคับยังสามารถเรียนฟรีจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) กรณีที่ผู้เรียนมีฐานะยากจน รัฐจะสนับสนุนในระดับชั้นประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี เพ่ือให้เข้าถึงการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังสร้าง

เครือข่ายกับมูลนิธิ องค์กรเอกชนต่าง ๆ โดยเฉพาะกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จัดโครงการเงิน

อุดหนุน เพ่ือสนับสนุนการศึกษา และได้ร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมโรงเรียนขยายโอกาสได้เรียนตามมาตรฐาน 

ปกติและได้เสริมสร้างด้านอาชีวะ สร้างอาชีพ เพ่ือเป็นทางเลือกในการศึกษา กรณีการจัดการเรียนการสอน 

ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้จัดการให้มีการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้ ส้าหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ กระทรวงฯ ได้ปรึกษา

กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ข้อสรุปอย่างไรจะน้าเรียนต่อสภาอีกครั้ง โดยระหว่างการ

พิจารณากระทู้ถามนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
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 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร 
 นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี   
 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ าบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนน

เพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) 
 นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 (เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง ๒ กระทู ้

ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 

 ๔. กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ จากกรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขะยุงที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนั้น  

จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแผนงานและขั้นตอนในการสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขะยุงหรือไม่อย่างไร หากรัฐบาล  
มีแผนงานในการสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขะยุงจะเริ่มท้าการก่อสร้างเมื่อใด ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและ 
ใช้งบประมาณเท่าใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร และเมื่อสร้างอ่างเก็บน้้าเสร็จแล้วจะสามารถกระจายน้้า
ไปในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้หรือไม่ และการเวนคืนที่ดินซึ่งจะกระทบกับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ ๑๕๙ ครัวเรือน 
รัฐบาลมีแนวทางการชดเชย เยียวยาอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ 

 ประเด็นค าตอบ คือ ภาพรวมของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขะยุง เป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์อย่างมาก แต่ในการก่อสร้างมีเงื่อนไขของพ้ืนที่ท้าให้การก่อสร้างไม่สามารถด้าเนินการต่อไปได้ 
เนื่องจากพ้ืนที่ในการก่อสร้างอยู่ในเขตเทือกเขาพระวิหารติดกับพ้ืนที่ประเทศกัมพูชา การด้าเนินการใด ๆ 
จะต้องค้านึงถึงความมั่นคง อีกทั้งต้องรักษาป่าต้นน้้าไว้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
แนวทางในการรักษาเขตป่าไว้ให้ชนรุ่นหลัง แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะต้องช่วยเหลือเกษตรกร ส้าหรับพ้ืนที่
อ่างเก็บน้้าห้วยขะยุงได้ออกแบบไว้สามารถบรรจุน้้าได้ประมาณ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่ของ 
ป่าสงวน กรมป่าไม้ ประมาณ ๒,๐๕๐ ไร่ และพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑,๖๑๑ ไร่ จะต้องถูกน้้าท่วม ดังนั้น  
จึงได้มีแนวทางให้กรมชลประทานพิจารณาปรับลดขนาดลงโดยบรรจุน้้าได้ประมาณ ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
และสามารถกระจายน้้าไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยท้าเป็นล้าเหมืองประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ได้ประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ไร่ กรณีการเวนคืนที่ดินและการเยียวยาของประชาชน ๑๗๕ ครัวเรือน ได้มีมาตรการเยียวยาและ
ชดเชย ทั้งบ้านเรือนและความเสียหายของต้นไม้ โดยการพิจารณามูลค่าความเสียหายจากคณะกรรมการที่ได้
ตั้งขึ้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และในการก่อสร้างจะให้มีการจ้างงานประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น 
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การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขะยุง หากเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด้าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ 
ที่สามารถด้าเนินการได้ก่อน โดยในปี ๒๕๖๕ จะท้าการส้ารวจโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ ในปี 
๒๕๖๖ เบื้องต้นไดต้ั้งงบประมาณไว้ ๑,๕๐๐ ล้านบาท ก้าหนดระยะเวลาก่อสร้างภายใน ๓ ปี คาดว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐  

 ๕. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนที่ช ารุดเป็นหลุม
บ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตหนองจอก  

 นายศิริพงษ์  รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เนื่องจากรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
นี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 

 ๖. กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
 นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  

ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส้าคัญจึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 

 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมจากการบริหารจัดการน้ าเขื่อนบางลาง 
 นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง 

กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงพลังงานมีแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าของเขื่อนบางลาง 

อย่างไร หรือไม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ แต่ไม่ได้
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งผู้ใดมีอ้านาจตัดสินใจที่ปล่อยน้้าออก เหตุใดไม่ได้จัดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน กระทรวงพลังงานมีมาตรการที่จะเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้้าผิดพลาด
หรือไม่ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บและความเสียหายที่เกิดน้้าท่วมฉับพลันอย่างไร ขอทราบรายละเอียด  

 นายสุพัฒนพงษ ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบ  
 ประเด็นค าตอบ คือ เขื่อนบางลางสร้างขึ้นจากการที่มีน้้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๑๐ สร้างเสร็จ

เมื่อปี ๒๕๒๔ มีความจุของน้้า ๑,๔๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือกักเก็บน้้าใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เพ่ือป้องกัน 
น้้าเค็มลุกล้้าเข้าสู่แม่น้้า เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ๗๒ เมกกะวัตต์ และเพ่ือป้องกันน้้าท่วม การบริหารจัดการน้้า
โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก้ากับการบริหารจัดการในภาพรวม
ในส่วนจังหวัดยะลามีอนุกรรมการทรัพยากรน้้าระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่ าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน 
อนุกรรมการประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รวมถึงมีผู้แทนภาคประชาชนร่วม
เป็นอนุกรรมการ ๔ คน ปลายปี ๒๕๖๓ ถึงต้นปี ๒๕๖๔ จากการประเมินของอนุกรรมการทรัพยากรน้้าได้ 
มีการประเมินสถานการณ์น้้าว่ามีแนวโน้มจะมีฝนมาก ได้จัดตั้งกองอ้านวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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จังหวัดยะลา และเชิญชวนภาคประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ กลุ่มน้้าปัตตานี จ้านวน ๘๘ คน และกลุ่มรายงาน
อุทกภัย สาธารณภัย จังหวัดยะลา ๑๑๖ คน ความจ้าเป็นที่ต้องมีการระบายน้้าจากเขื่อนเนื่องจากปริมาณน้้า
เกินเกณฑ์ความปลอดภัยที่เข่ือนจะรับได้ โดยระบายน้้าตามความจ้าเป็นเท่านั้น แต่เนื่องจากเริ่มมีฝนตกตั้งแต่
ปลายปีที่แล้ว ส่วนเรื่องการเยียวยาประชาชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ลงพื้นท่ีให้การช่วยเหลือประชาชน  

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินราชพัสดุแปลง กท. ๐๔๗๕ ให้กับประชาชน
ในพื้นที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ประเด็นค าถาม คือ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังจะมีการทบทวน หรือยกเลิกโครงการจัดสร้าง 
อาคารพักอาศัยเพ่ือเป็นสวัสดิการบ้านพักให้กับข้าราชการบนที่ราชพัสดุแปลง กท ๐๔๗๕ ได้หรือไม่ อย่างไร 
กระทรวงการคลังจะสามารถด้าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ หรืออนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้พ้ืนที่  
ราชพัสดุแปลง กท ๐๔๗๕ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้กับประชาชนได้หรือไม่ 
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  

 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ที่ดินแปลง กท ๐๔๗๕ มีขนาด ๘ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา ส้านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้มีการประสานกรมธนารักษ์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แปลงนี้เป็นที่พักอาศัยของ
ข้าราชการพลเรือน มีการท้าโครงการเฟส ๑ – ๓ ในขณะนี้ที่พักอาศัยเฟส ๑ มีผู้ประสงค์พักอาศัยได้ท้าสัญญา
แล้ว หากท้าการยกเลิกจะเกิดข้อขัดข้องมากมาย อย่างไรก็ตามกรมธนารักษ์แจ้งว่ายังมีพ้ืนที่เหลืออยู่ขนาด  
๑ ไร่ ๓ งาน ติดถนนสุขุมวิท หากประชาชนเขตพระโขนงประสงค์จะใช้พ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือสร้างสวนสาธารณะ
ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องท้าโครงการเสนอกรมธนารักษ์ต่อไป 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาอัตวินิบาตกรรมของประชาชนเพราะพิษเศรษฐกิจ 
 นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมองว่าปัญหาการฆ่าตัวตายของประชาชนเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 

เป็นปัญหาที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้าเนินการแก้ไขหรือไม่ ถ้าหากรัฐบาลมองว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องท่ีต้องมีการแก้ไข รัฐบาลมีมาตรการรับมือปัญหานี้อย่างไร ตั้งเป้าหมายไว้ที่ชั้นใด มีหน่วยงานใดและ
ได้ด้าเนินการถึงขั้นตอนใดบ้าง นอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว รัฐบาลได้ประสานหน่วยงานใดบ้าง ขอทราบ
รายละเอียด 

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาและมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและภาค

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องติดตามและมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเพ่ือลดอัตราการฆ่าตัวตาย โดยในปี ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ จากรายงานใบมรณะบัตรพบผู้ฆ่าตัวตายส้าเร็จ ๑,๕๖๘ ราย ปี ๒๕๖๓ ประมาณร้อยละ ๗.๓๗ ต่อ



๘ 
 

ประชากรหนึ่งแสน ปี ๒๕๖๔ ประมาณร้อยละ ๒.๕๔ ต่อประชากรหนึ่งแสน ซึ่งมีอัตราลดลง จากการเก็บข้อมูล 
พบปัจจัยในการฆ่าตัวตายของประชาชนเกิดจากหลายปัจจัย พบว่าปัจจัยอันดับแรกคือเรื่องความสัมพันธ์ 
ปัจจัยที่ ๒ คือโรคเรื้อรัง ในปีนี้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีอัตราสูงขึ้นมากกว่าโรคเรื้อรัง ภาครัฐได้จัดท้าโครงการ
หลายโครงการ มีทีมสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับจิตแพทย์คัดกรองความเครียด เช่น จากเหตุการณ์กราดยิงที่
จังหวัดนครราชสีมา ทีมเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต หรือทีมเอ็มแคท (Mental Health 
Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT) ลงไปให้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์การฟ้ืนฟูและเยียวยาสภาพจิตใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีรถโมบายตรวจจับความเครียด และร่วมมือกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) และเพ่ิมคู่สาย สายด่วน ๑๓๒๓ จากเดิม ๑๐ คู่สาย เพ่ิมเป็น ๒๐ คู่สาย 
และมีภาคเอกชนช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น (application) รวมถึงมีการให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติงานอย่างหนัก กรมสุขภาพจิตมีโครงการโฮปทาส์กฟอร์ซ (Hope Task Force) เริ่มต้นเมื่อตุลาคม 
ปี ๒๕๖๓ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต กองบังคับการปราบปราม และเพจเฟซบุ๊กดังหลายเพจ 
เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมักจะส่งสัญญาณการฆ่าตัวตายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น 
เพ่ือยุติยับยั้งการฆ่าตัวตายอย่างทันท่วงที โครงการนี้สามารถยับยั้งการฆ่าตัวตายได้ถึง ๑๖๘ ราย  

 ๔. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามถนนและขยายถนน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ถนนโชคชัย - เดชอุดม และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑  
สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ในเขตพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการก่อสร้างสะพานข้ามถนนเพื่อแก้ไขปัญหา 
การจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ถนนโชคชัย – เดชอุดม และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ 
สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหารในเขตพ้ืนที่อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษหรือไม่ อย่างไร กระทรวง
มีนโยบายในการก่อสร้างสะพานข้ามถนนจะเริ่มด้าเนินการได้เมื่อใด ด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด และกระทรวง
มีการจัดสรรงบประมาณการขยายถนนทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ 
สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหารในเขตพ้ืนที่อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษหรือไม่ อย่างไร หากมี
จะเริ่มด้าเนินการได้ในปีงบประมาณใด ขอทราบรายละเอียด  

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ กรมทางหลวงได้ส้ารวจและออกแบบสะพานข้ามถนน ในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

จะของบประมาณประจ้าปี ๒๕๖๖ คาดว่าใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๓ ปี ด้าเนินการแล้วเสร็จและสามารถให้ 
บริการได้ในปี ๒๕๖๙ กระทรวงคมนาคมมีแผนการขยายถนนทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสาย โดยถนน
มีระยะทาง ๙๘.๕ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ ช่องจราจร ๒๘ กิโลเมตร เหลืออีก ๗๐.๕ กิโลเมตร โดยแผนงาน
แบ่งเป็น ๓ ช่วง คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐ 
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๕. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 
นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  

ถามนายกรัฐมนตรี 
๖. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบแผนปฏิบัติราชการภายใต้กรอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  

ถามนายกรัฐมนตรี  
(เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส้าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามใน

ล้าดับที่ ๕ และ ๖ ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๑๗๐) 

 
 
 

 ๑. การพิจารณาของวุฒิสภา 
  ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ได้พิจารณารายงานผลการด้าเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็กเยาวชน และ
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (รายงานผล
การด้าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

 ๓. สรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมต่อข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา
ผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (รายงานผลการด้าเนินการ
ตามข้อสังเกต ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

 ๔. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และ
การท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจออนไลน์และการท้าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายงานผลการด้าเนินการตามข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

  



๑๐ 
 

 ๕. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์ที่ดินของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
(รายงานผลการด้าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

 ๖. ผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตรวจพบการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (รายงานผล
การด้าเนินการตามข้อสังเกต ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

 
 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอน้าระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายยุทธนา  โพธสุธน เป็นกรรมาธิการ แทน นายไผ่  ลิกค ์
 
 
 
 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ระลอกที่ ๓ และจากการบริหารจัดการของ 
ศบค. เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ซึ่ง นายชลน่าน  ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ และเสนอแนะต่อรัฐบาล ให้ยกเลิกค าสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ ๗๖/๒๕๖๓ และยุบ ศบค. เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ซึ่ง  
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ  

 ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาเยียวยาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID - 19 ในระลอกใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ  

ระเบียบวาระเรื่องด่วน 

  

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

  



๑๑ 
 

ที่ได้รับผลกระทบเพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปด าเนินการต่อไป ซึ่ง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ  

 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไข
และเยียวยาการระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ระลอก ๓ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง นายจาตุรงค์ 
เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

 ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระลอกที่ ๓ และระลอกต่อไป ทั้งในการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปด าเนินการต่อไป ซึ่ง นายเรวัต วิศรุตเวช 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ  

 ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่อง การแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
โรคโควิด - 19 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จนยากที่จะควบคุมได้ เพื่อให้สภา
ผู้แทนราษฎรอภิปรายทั่วไป และส่งให้รัฐบาลด าเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ ๕๔ 
และข้อที่ ๕๐ซึ่ง นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์  
เป็นผู้เสนอ 

 สมาชิกฯ อภิปราย โดยสรุปสาระส้าคัญได้ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ในการบริหารจัดการของรัฐบาลการออกค้าสั่งโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (ศบค.) ยังมีความขัดแย้งกับค้าสั่งของกรุงเทพมหานคร สร้างความสับสนให้กับประชาชน เช่น การประกาศ
ปิดร้านอาหาร การล็อกดาวน์ การประกาศปิดแคมป์คนงาน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อระบบการก่อสร้างและ
ยังท้าให้ประชาชนที่เป็นแรงงานเดินทางไปต่างจังหวัดท้าให้มีการแพร่เชื้อไปยังต่างจังหวัดอย่างแพร่หลาย  
ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในการออกค้าสั่งแต่ละครั้ง  และในการ
บริหารจัดการของ ศบค. ยังเป็นลักษณะของการรวมศูนย์อ้านาจ ควรจะให้มีการกระจายอ้านาจ ให้ ศบค. จังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีอ้านาจในการบริหารจัดการ เนื่องจากสามารถเข้าถึงประชาชนได้เร็วกว่า 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการด้าเนินการและการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ศบค. ส่วนกลางท้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
การจัดการเกี่ยวกับวัคซีนควรมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทั้งขั้นตอนของการสรรหา สัญญาการสั่งซื้อ 
การกระจายวัคซีน เป็นต้น ควรจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นล้าดับแรก 
และควรมีการทบทวนเรื่องการจัดหาวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ที่มีผลการวิจัยว่าไฟเซอร์ (Pfizer) 
มีคุณภาพทีด่ีกว่า ควรจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนให้มากกว่านี้ กรณีท่ีวัคซีนจัดส่งไม่เป็นไปตามก้าหนดเวลา
จะต้องมีแผนรองรับกับสถานการณ์ ส้าหรับข้อตกลงการจัดส่งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ที่ม ี
ฐานผลิตในไทยโดยได้ท้าการตกลงว่าต้องส่งให้ไทยก่อนที่จะส่งออก แต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงได้มีการด้าเนินการ 
อย่างไร ทั้งนี้การจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ไม่เปิดเผยเรื่องงบประมาณที่จัดซื้อ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่งผลให้ประชานทุกกลุ่มอาชีพตกงาน รัฐควรมีมาตรการเยียวยาให้คอบคุมทุก



๑๒ 
 

กลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มนักดนตรี อาชีพขับรถรับจ้าง แม่ครัว
ในร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงอาชีพประมง ซึ่งมีข้ันตอนการขอใบอนุญาตทุกครั้งและใช้เวลานานในการด้าเนินการ 
ตลอดจนการหาแนวทางในการให้คนไทยในต่างประเทศกลับมายังประเทศไทยได้ รัฐควรเร่งตรวจเชิงรุกพร้อมทั้ง
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ ควรเพ่ิมสถานที่คัดกรองให้เพียงพอโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ควรมีโครงการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยมีแพทย์ พยาบาลให้ค้าแนะน้า 
ในการรักษาเบื้องต้นและควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมส่งยาให้เพ่ือการรักษา เช่น ยาฟ้าทะลายโจร 
หรือยาชนิดอื่นที่เก่ียวข้อง กรณีการกักตัวรัฐควรจัดถุงยังชีพให้ และจัดหาสถานที่กักตัวส้าหรับผู้ที่ไม่มีสถานที่
ในการกักตัว รัฐบาลต้องมีแผนรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดดไม่คาดคิด หามาตรการให้ประชาชน
เปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมายังมีการปิดบังข้อมูล ท้าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยากขึ้น 
สมุนไพรไทยหลายชนิดที่สามารถต้านไวรัสได้ควรส่งเสริมสมุนไพรไทยให้มีการส่งออกเพ่ือต้นต้าหรับไทยสู่
นานาชาติ 

ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


